
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
ครั้งที่ ๒๙ 

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 406 (หอ้งประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรฐัสภา   

________________ 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว นายพัฒนา  สัพโส รองประธานคณะกรรมาธิการ  
คนที่สิบ ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้เชิญผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าชี้แจง
รายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้  

  
เรื่องที่พิจารณา 

มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดันครพนม  ๒๑ หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัมุกดาหาร  ๒๔ หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสกลนคร  ๖๕ หนว่ย 

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดักาฬสินธุ ์  ๗๗ หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัขอนแก่น  ๗๗ หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัมหาสารคาม  ๑๘ หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัร้อยเอด็   ๗๒ หนว่ย 

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ๑    
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัชัยภูม ิ   ๓๕  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดันครราชสีมา  ๘๕  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดับุรรีัมย ์  ๖๐  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสุรนิทร ์  ๒๗  หนว่ย 

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง ๒  
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัยโสธร   ๒๓ หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัศรีสะเกษ  ๓๕  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัอ านาจเจรญิ  ๒๓  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัอุบลราชธาน ี  ๕๔  หนว่ย 
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เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน    
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัชัยนาท   ๓๘  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัพระนครศรีอยธุยา  ๓๐  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัลพบุร ี   ๒๐  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสระบุร ี   ๓๔ หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสิงหบ์ุร ี      ๖  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัอ่างทอง  ๒๐  หนว่ย 

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางปริมณฑล   
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดันนทบุร ี  ๑๐  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัปทุมธาน ี  ๑๘ หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดันครปฐม  ๒๐  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสมุทรปราการ  ๑๔  หนว่ย 

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลา่ง ๑   
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดักาญจนบรุ ี  ๔๖  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัราชบุร ี   ๓๑  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสุพรรณบรุ ี  ๔๔  หนว่ย 

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลา่ง ๒   
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัประจวบคีรขีันธ ์ ๑๔  หนว่ย  
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัเพชรบรุ ี   ๑๓  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสมุทรสงคราม     ๘  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสมุทรสาคร  ๑๑  หนว่ย  

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๑  
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัฉะเชิงเทรา  ๓๓  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัชลบรุ ี   ๓๖  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัระยอง   ๒๗  หนว่ย 

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๒  
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัจันทบุร ี  ๔๒  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัตราด   ๑๔  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดันครนายก    ๕  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัปราจีนบรุี  ๑๒  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสระแกว้  ๑๓  หนว่ย 

 

 

 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๓ 
 

เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดักระบี ่   ๑๔  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัตรัง   ๒๒  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัพังงา   ๑๓  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัภูเกต็     ๙  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัระนอง    ๑๐  หนว่ย 
เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวดัสตูล     ๖  หนว่ย 

 
ผลการพิจารณา 

มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน ๒      ๔,๒๒๖,๐๗๙,๕๐๐  บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม    ๒๑  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร    ๒๔  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร    ๖๕  หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒  

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาถนนบ้านดอนข้าวหลาม บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 

ต าบลน้ าก่ า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เกิดปัญหาผิวถนนช ารุด  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหา เนื่องจากบ่อขยะแบบฝังกลบของเทศบาลต าบลน้ าก่ า 

ไม่สามารถรองรับปริมาณขยะเพ่ิมขึ้น มีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาสนามกีฬาอ าเภอเรณูนครที่ได้รับการถ่ายโอนจากกรม 

พลศึกษา ให้กับเทศบาลต าบลเรณูนคร ซึ่งขาดงบประมาณดูแลรักษาสนามกีฬา  
- ขอทราบแนวทางการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้อยละ ๓๕  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- เทศบาลต าบลบ้านข่า จังหวัดนครพนม ชี้แจงว่า สาเหตุการขอรับงบประมาณปรับปรุงระบบ

ผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่แบบป๊อกแทงค์ (Pog Tanks) เพ่ิมขึ้นเนื่องจาก ปริมาณความต้องการ
น้ าประปาของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น และเป็นระบบที่ง่ายต่อการบ ารุงรักษา  

- เทศบาลต าบลน้ าก่ า จังหวัดนครพนม ชี้แจงว่า สาเหตุการขอรับงบประมาณปรับปรุงระบบ
ผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่แบบป๊อกแทงค์ (Pog Tanks) เนื่องจากระบบผลิตน้ าประปาแบบเก่าช ารุด  
จึงต้องของบประมาณซ่อมแซม และระบบประปาแบบป๊อกแทงค์ (Pog Tanks) เป็นระบบที่ผลิตน้ า 
มีคุณภาพและสะอาด 
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- เทศบาลต าบลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ชี้แจงว่า ระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่แบบ 
ป๊อกแทงค์ (Pog Tanks) อยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านม่วง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  จัดซื้อจัดจ้าง

เสาไฟฟ้าเพ่ือใช้เป็นแสงสว่างบริเวณถนนในเวลากลางคืน  ควรจัดซื้อในราคาที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ท่ีใช้งานกับวงเงินที่ได้รับการจัดสรร  

- กรณี เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร  
ควรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเครื่องผลิตน้ าประปา เพ่ือให้การผลิตน้ าประปาได้มีคุณภาพและสะอาด 
และควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปา
นครหลวง และควรจัดสรรงบประมาณเพื่อส ารวจระบบประปาเพื่อด าเนินการซ่อมบ ารุง   

- เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร ควรจัดล าดับ
ความส าคัญของสภาพปัญหาหรืออุปสรรค ว่าเป็นกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นเร่งด่วนของพ้ื นที่หรือไม่  
เช่น ปัญหาเรื่องถนน ขยะ และน้ าเพื่อการอุปโภคหรอืบรโิภค ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองจะต้องรีบแก้ไขปัญหา
ขยะเป็นอันอับแรก และสามารถขอรับจัดสรรงบประมาณของผู้ว่า CEO อีก ๑ ช่องทาง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน  

- ส านักงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีลักษณะกระจายทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ  

- ส านักงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณงบลงทุน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับเทศบาล
ต าบล หากเทศบาลต าบลงบลงทุนไม่ครบจ านวน ๑๐ ล้านบาท ควรจัดสรรงบประมาณให้ครบจ านวน 
๑๐ ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนงบประมาณตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป และควรบริหาร
จัดการเงินสะสมของเทศบาลต าบลที่มีจ านวนมากเป็นพิเศษ  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมมีรายการดังนี้ 
๑. รายละเอียดระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่แบบป๊อกแทงค์ (Pog Tanks) ขอทราบเหตุผล 

การบริหารจัดการ และการซ่อมแซม มีการวางแผนหรือไม่ ของเทศบาลต าบลบ้านข่า เทศบาลต าบล
บ้านม่วง เทศบาลต าบลน้ าก่ า 

๒. รายละเอียดระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่แบบป๊อกแทงค์ (Pog Tanks) ของเทศบาล
ต าบลบ้านข่า เทศบาลต าบลน้ าก่ า และเทศบาลต าบลบ้านม่วง ด าเนินการติดตั้งตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ 
ผลสัมฤทธิ์ปริมาณการไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าต่อเดือน ในแต่ละจุดเป็นอย่างไร 

- นายวรภพ  วิริยะโรจน์ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมมีรายการดังนี้  
๑. รายละเอียดความคืบหน้าการถ่ายโอนภารกิจของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม 

จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร การพัฒนาภารกิจอะไรบ้างที่ได้รับการถ่ายโอนที่มีศักยภาพ
สามารถยกระดับการให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้ดียิ่งขึ้นอย่างไร 
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๒. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริการสาธารณะที่ไม่
ระบุวัตถุประสงค์ของส านักงบประมาณให้กับแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการ
ตอบสนองความต้องการของพ้ืนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนเท่าใด ควรได้รับงบประมาณ
เพิ่มขึ้นหรือไม่ 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนกลาง      ๙,๔๒๒,๐๖๑,๔๐๐ บาท  
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ ์    ๗๗  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น    ๗๗  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม   ๑๘  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด    ๗๒  หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอทราบแนวทางการบริหารงบประมาณเหลือจ่าย สามารถน ามาบริหารงบประมาณ 

ตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร  
- ขอทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๙ 

และมขี้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการ อย่างไร  
- ขอทราบแนวทางการแก้ปัญหาขยะและการบริหารจัดการขยะในพื้นที่แบบวิธีฝังกลบไม่ถูกวิธี

ของแต่ละเทศบาลต าบล  
- ขอทราบรายละเอียดและความคืบหน้าของเทศบาลต าบล ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่แบบป๊อกแทงค ์(Pog Tanks) ผลการด าเนินงาน ค่าบ ารุงรักษา ค่าไฟฟ้า
แต่ละจุด เป็นอย่างไร  

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลเหลาใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ชี้แจงว่า เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบ

รายจ่ายลงทุน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับเทศบาลต าบลในแตล่ะพ้ืนที่ และควรจัดสรรงบประมาณเป็น
รายหัวประชากรในแต่ละพ้ืนที่ให้เกดิความเท่าเทียมในการจัดสรรงบประมาณ และรัฐบาลควรสนับสนุน
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้ก าหนดเป้าหมายสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๓๕ และเห็นชอบแนวทางสนับสนุน 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน สามารถก าจัดขยะในพ้ืนที่ ซึ่งวิธีการก าจัดขยะรูปแบบอื่นไม่มีศักยภาพ
รองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ชี้แจงว่า เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบ
รายจ่ายลงทุน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับเทศบาลต าบลส่งเสริมศักยภาพการดูแลประชาชนในพ้ืนที่  
และแนวทางสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน สามารถก าจัดขยะในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด าเนินการจัดท าแผนงานการก่อสร้างในระยะต่อไป 
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- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ชี้แจงว่า เห็นชอบแนวทางการจัดสรรงบ
รายจ่ายลงทุน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับเทศบาลต าบลก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน อ านวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดเป้าหมายสัดส่วนต่อรายได้รัฐบาลไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๕ 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ชี้แจงว่า เห็นชอบแนวทางการ
จัดสรรงบรายจ่ายลงทุน จ านวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับเทศบาลต าบลในแต่ละพ้ืนที่ และเป็นพ้ืนที่ที่มี
ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ รอยพระพุทธบาท พระพุทธไสยาสน์  และอุทยาน
แห่งชาติ จ านวน ๒ แห่ง  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลกุดน้ าใส จังหวัดขอนแก่น ชี้แจงว่า ประสบปัญหาการประกาศใช้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ การจัดเก็บรายได้ลดลง จ านวน ๒๐ - ๓๐ ล้านบาท 
ผู้เสียภาษีประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเสียภาษีน้อยลง แต่ประชาชนทั่วไปเสียภาษีเพ่ิมขึ้น และอัตรา
การจัดเก็บค่าภาคหลวงไม่เป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น สถานีโรงแยกก๊าซ และแนว  
ท่อก๊าซตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบล ไม่เสียภาษี 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ควรบริหารจัดการขยะด้วยการ

ส่งเสริมแต่ละครัวเรือนก าจัดขยะที่สามารถย่อยสลายได้ และควรส่งเสริมการก าจัดขยะด้วยโรงไฟฟ้า
ก าจัดขยะมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า  

- เทศบาลต าบลในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนกลาง ควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน เช่น งบประมาณของจังหวัดและจากทุกกระทรวง บริหารงบประมาณกับการแก้ปัญห า 
เป็นทิศทางเดียวกัน  

- ส านักงบประมาณ ควรบริหารงบประมาณเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า รายจ่ายงบลงทุนของ
เทศบาลต าบล จ านวน ๑๐ ล้านบาท ให้กับเทศบาลต าบล หากเทศบาลต าบลมีงบลงทุนไม่ครบจ านวน 
๑๐ ล้านบาท ควรจัดสรรงบประมาณให้ครบจ านวน ๑๐ ล้านบาท เพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของประชาชนต่อไป และควรบริหารจัดการเงินสะสมของเทศบาลต าบลที่มีจ านวนมากเป็นพิเศษ 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในแต่ละพื้นที่ต่อไป  

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
นายอิทธิพล  ชลธราศิริ กรรมาธิการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. รายละเอียดระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่แบบป๊อกแทงค์ (Pog Tanks) ของเทศบาล

ต าบลนาขาม และเทศบาลต าบลเชียงเครือ ขอทราบเหตุผล การบริหารจัดการ และการซ่อมแซม  
มีการวางแผนหรือไม่ 

๒. รายละเอียดระบบผลิตน้ าประปาขนาดใหญ่แบบป๊อกแทงค์ (Pog Tanks) ของเทศบาล
ต าบลนาขาม และเทศบาลต าบลเชียงเครือ ผลสัมฤทธิ์ ปริมาณการไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าต่อเดือน ในแต่ละ
จุดอย่างไร 

 
 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๗ 
 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ๑      ๗,๙๙๒,๑๕๐,๗๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ    ๓๕   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา   ๘๕   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์    ๖๐   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสุรินทร์    ๒๗   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอสอบถามเทศบาลต าบลโคกเหล็ก เทศบาลต าบลล าปลายมาศ เทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี 

และเทศบาลต าบลสนม ในรายละเอียดโครงการพัฒนาพ้ืนที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ของแต่ละเทศบาล 
เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ใด มีการออกแบบร่วมกันอย่างไร และเทศบาลมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
อย่างไร 

- ขอสอบถามเทศบาลต าบลบา้นเพชรภูเขยีว จังหวัดชัยภูมิ ขอทราบข้อมูลในการเลือกโครงการ
นวัตกรรมผลิตน้ าด้วยระบบรีเวิร์สออสโมซิส  (Reverse Osmosis) จะน าระบบไปต่อน้ าแบบใด  
และในปัจจุบันน้ าประปาเป็นแบบใด มีการเตรียมการวางแผนงบประมาณส าหรับซ่อมแซมหรือไม่ 
อย่างไร 

- ข้อเสนอแนะในการตั้งงบประมาณของเทศบาลต าบลมายังส านักงบประมาณโดยตรงปีแรก 
หากหน่วยงานประสบปัญหาอุปสรรคสามารถแจ้งมายังคณะกรรมาธิการเพื่อช่วยเหลือได้ และในการตั้ง
งบประมาณควรระมัดระวังในเรื่องของนวัตกรรมและการจัดท า TOR ทั้งนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
หากมีงบประมาณเหลือจ่ายหน่วยงานสามารถใช้งบประมาณที่เหลือได้ 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ชี้แจงว่า ได้มีการน าเสนอโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศน์ บ่อน้ าบริเวณห้วยขี้หนูเป็นบ่อน้ าที่ใช้เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมระบบไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งหากปรับปรุงภูมิทัศน์จะท าให้เทศบาลต าบลล าปลายมาศเป็นเมืองรองที่สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี จังหวัดบุรีรัมย์ ชี้แจงว่า เทศบาลไม่มีการปรับปรุง
ภูมิทัศน์มีเพียงการขอรับงบประมาณปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเท่านั้น 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลบ้านเพชรภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ชี้แจงว่า ในเรื่องระบบผลิตน้ าดื่ม
ระบบรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ในพ้ืนที่ ทั้งหมด ๕ หมู่บ้าน มีระบบน้ า ๒ ประเภท  
คือ น้ าประปาหมู่บ้านและน้ าประปาใต้ดิน จึงเห็นว่าการดูแลประชาชนในพ้ืนที่ให้มีน้ าที่ดี มีคุณภาพน้ า
สะอาด และลดค่าใช้จ่ายให้กับทุกครัวเรือนเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น และในส่วนที่ได้ด าเนินการร่วมกัน
คือคณะกรรมการชุมชนที่ได้บริหารจัดการในเรื่องกระบวนการผลิตน้ าดื่มร่วมกัน 
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- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลสนม จังหวัดสุรินทร์ ชี้แจงว่า โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นการ
ปรับปรุงพ้ืนที่ชุมชนให้เป็นที่ออกก าลังกาย นันทนาการ โดยได้ประสานด าเนินการร่วมกับกับส านักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เพื่อให้ประชาชนในชุมชนใช้เป็นพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ขอให้ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณให้กับเทศบาลต าบล 

ตามความจ าเป็นเร่งด่วน และไม่ควรตัดงบประมาณโครงการที่มีความจ าเป็นกับประชาชนในพ้ืนที่  
และโดยเฉพาะในโครงการก่อสร้างถนนควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม  
ทั้งนี้ ในกรณีเทศบาลต าบลที่ไม่มีการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจส านักงบประมาณก็ควรพิจารณา
จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอโดยเท่าเทียมกัน 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง ๒       ๕,๓๐๔,๘๗๒,๕๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร    ๒๓  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดศรสีะเกษ    ๓๕   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ   ๒๓   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี   ๕๔   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒  

ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ขอให้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณบัญชีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่  และบัญชีนวัตกรรม 

ที่เป็นมาตรฐานครุภัณฑ์ โดยควรจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมและเพียงพอ 
- มีข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้านกีฬาและการท่องเที่ยวของเทศบาลต าบล ขอให้บูรณาการ

ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อให้การใช้งบประมาณที่มีอย่างจ ากัดเกิดประโยชน์สูงสุด 
- ขอให้ปรับปรุงสถานีสูบน้ าที่มีในพ้ืนที่เทศบาลต าบลและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าให้มีคุณภาพ 

ใช้งานได้ตามมาตรฐานและพิจารณางบประมาณให้เพียงพอ 
- ขอทราบว่าในเรื่องงานประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละจังหวัดได้มีการบูรณาการ  

ด้านงบประมาณร่วมกับส่วนท้องถิ่นและเอกชน อย่างไร เช่น งานแห่เทียนจังหวัดอุบลราชธานี งานบุญ
บั้งไฟจังหวัดยโสธร งานผลไม้ทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น 

- ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษ สิ่งปฏิกูล มีการบริหารจัดการขยะอย่างไร  
และมีแนวทางบูรณาการแหล่งน้ าร่วมกับส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- ขอสอบถามเทศบาลต าบลเขื่องใน กรณีมีการก่อสร้างสระว่ายน้ าแห่งใหม่ให้กับเด็กเล็ก 
ศูนย์บริการฝึกว่ายน้ าไม่ให้เด็กจมน้ า และเทศบาลต าบลห้วยเรือที่มีการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ขอทราบว่า
ปัญหาอุปสรรคเป็นอย่างไร และขอสอบถามรายละเอียดกรณีมีการร้องเรียนเรื่องไฟส่องสว่าง ในพ้ืนที่
เทศบาลต าบลบ้านกอก 
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หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวัดยโสธร ชี้แจงว่า ใน งาน บุ ญ บั้ ง ไฟ จั งห วั ด ย โส ธ ร 

ได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนและได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลต าบลในพ้ืนที่และได้รับการ
สนับสนุนการด าเนินการจากส่วนท้องถิ่น โดยมีขบวนแห่บั้งไฟจ านวน ๕๑ ขบวน  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงว่า เรื่องงานทุเรียนภูเขาไฟจัดขึ้น 
ในเดือนมิถุนายนเป็นประจ าทุกปี ก าหนดให้เป็นงานประเพณีของจังหวัด  ท าให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีการใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุน และได้ร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนในจังหวัด 
ในการจัดงานดังกล่าว ส่วนเรื่องการจัดการปัญหาขยะได้มีการก าหนดจุดรวมในการก าจัดขยะ และมีการ
บริหารจัดการขยะแบบฝังกลบ    

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ ชี้แจงว่า จังหวัดอ านาจเจริญมีการจัด
งานประเพณีแห่ยักษ์คุ มีการบูรณาการงบประมาณร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อยกระดับการจัดงานประเพณีให้มีความโดดเด่นมากขึ้น 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงว่า ในประเพณีแห่งเทียนพรรษา 
ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนและโดยเฉพาะส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนงบประมาณส่วนท้องถิ่น
มีการขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือใช้ด าเนินการดังกล่าว 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลบ้านกอก จังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงว่า ในส่วนถนนในพ้ืนที่ที่ไฟฟ้า
ส่องสว่างขาดไปในบางช่วงส่งผลต่อความปลอดภัยของประชาชน ขอรับไปด าเนินการกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการให้มีไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอในพ้ืนที่ 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงว่า ในการก่อสร้างสระว่ายน้ าแห่งใหม่
ให้กับเด็กเล็ก ความจ าเป็นในการก่อสร้าง เนื่องจากในพ้ืนที่มีแม่น้ าหลายสายไหลผ่านท าให้มีเด็กจมน้ า
หลายรายเป็นประจ า จึงเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการสอนเด็กเล็กให้ว่ายน้ าเพ่ือเอาชีวิตรอด
และเป็นนโยบายส าคัญของกระทรวงมหาดไทย จึงได้ก่อสร้างสระว่ายน้ าเพ่ือฝึกสอนเด็กว่ายน้ า  
ท าให้ลดการสูญเสียให้กับประชาชนในพื้นที่ 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลห้วยเรือ จังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงว่า ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยได้มีการ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่และมีการเร่งรัดการก่อสร้างซึ่งด าเนินการเสร็จไปแล้วในบางส่วน 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - ส านักงบประมาณควรพิจารณาว่าเทศบาลต าบลใดที่ได้รับงบประมาณรายการงบลงทุน  

ต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท และควรจัดสรรงบประมาณให้ได้รับงบประมาณเต็มจ านวน ๑๐ ล้านบาท 
ในทุกแห่งเพื่อให้มีงบลงทุนเพื่อด าเนินการในโครงสร้างพ้ืนฐานจ านวน ๑๐ ล้านบาท 

- ในการด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต ควรพิจารณาว่าต้องมีความยาวเท่าใดและเสาไฟฟ้า
ควรมีจ านวนเท่าใดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและจัดให้มีระบบระบายน้ าให้ครบถ้วน 
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เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน  ๕,๐๙๘,๔๘๕,๐๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท    ๓๘   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ๓๐   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดลพบุร ี    ๒๐   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสระบุร ี    ๓๔  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บรุ ี        ๖   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดอา่งทอง    ๒๐   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบนในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- ให้ความเห็นชอบในค าของบประมาณของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน เนื่องจาก

เป็นปีแรกที่ก าหนดให้เทศบาลต าบลจัดท าค าขอรับงบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง  
 - ฝากความห่วงใยถึงเทศบาลต าบลต่าง ๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนบน เนื่องจากปีนี้เข้าสู่  
ฤดูฝนและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ขอฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อม
รับมือกับสถานการณ์น้ าท่วมด้วย 
 - ขอให้เทศบาลต าบลต่าง ๆ น าเงินงบประมาณไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ภายใต้ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ตามที่หน่วยงานได้น าเสนอต่อคณะกรรมาธิการ 

- เสนอแนะเกี่ยวกับการท าคอนกรีตเสริมเหล็ก และการจัดท านวัตกรรมต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้ด าเนินการตามมาตรฐานและก าหนดราคากลางอย่างเหมาะสม 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง โดยเฉพาะ

งบประมาณลงทุนส าหรับลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน หากไม่เพียงพอ ควรจัดท าค าของบประมาณ  
ให้เพียงพอเต็มจ านวน ๑๐ ล้านบาท เช่น หากเทศบาลต าบลมีงบประมาณลงทุน ๘ ล้านบาท  
ส านักงบประมาณควรให้ เพ่ิมเติ มอีก ๒  ล้านบาท รวมเป็น  ๑๐ ล้านบาท เพ่ือให้ เพียงพอ 
ต่อการแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางปริมณฑล  ๓,๓๙๖,๕๗๑,๔๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี    ๑๐   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี    ๑๘  หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม    ๒๐   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ   ๑๔   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางปริมณฑลในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
 
 

สร
ุปผ

ลก
าร
ปร

ะชุ
มน

ี้คณ
ะก

รร
มา

ธิก
าร
ยัง

ไม
่ได
้รับ

รอ
ง 

ผู้ใ
ดน

ําไป
ใช้
หา

กเ
กิด

คว
าม

เส
ียห

าย
ใด

 ๆ
 ผ
ู้นั้น

ต้อ
งร
ับผ

ิดช
อบ

เอ
ง



๑๑ 
 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- สอบถามเทศบาลต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวน

ประชากรประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ คน มีรายได้ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้
ประมาณ ๘๘๔ ล้านบาท มีเงินสะสมประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีศักยภาพที่เป็นจะเทศบาล
เมือง หรือเทศบาลนครได้ อยากทราบว่า หน่วยงานได้มีแผนหรือแนวทางในการยกฐานะของเทศบาล
ต าบลเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้หน่วยงานมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น  
และสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น 
 - สอบถามเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีจ านวน
ประชากรประมาณ ๙๙,๐๐๐ คน มีรายได้ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐจัดสรรให้
ประมาณ ๙๐๐ ล้านบาท มีเงินสะสมประมาณ ๕,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีศักยภาพที่เป็นจะเทศบาล
เมือง หรือเทศบาลนครได้ อยากทราบว่า หน่วยงานได้มีแผนหรือแนวทางในการยกฐานะของเทศบาล
ต าบลเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครหรือไม่ อย่างไร เพ่ือให้หน่วยงานมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมขึ้น  
และสามารถให้บริการประชาชนได้มากขึ้น 
 - สอบถามเทศบาลต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่งก าลังจะยกฐานะ 
เป็นเทศบาลนคร อยากทราบว่า ปัจจุบันมีการด าเนินการถึงขั้นตอนใด และผลการด าเนินการดังกล่าว 
เป็นอย่างไร 
 - สอบถามเทศบาลต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับถนนส าเร็จ
พัฒนาที่ก าลังก่อสร้าง ซึ่งมีปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ที่เป็นรอยต่อ
ระหว่างจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร อยากทราบว่า หน่วยงานมีแผนแก้ปัญหาการจราจร
ดังกล่าวอย่างไร  
 - สอบถามเทศบาลต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ในพ้ืนที่หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๑,๗๙๒,๐๐๐ บาท 
อยากทราบว่า ขนาดถังความจุกี่ลูกบาศก์เมตร หน่วยงานมีหลักเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่อย่างไร  
และมีแผนด าเนินการในขั้นตอนต่อไปอย่างไร จะมีแผนก่อสร้างในหมู่บ้านอื่นอีกหรือไม่  
 - เนื่องจากเป็นกลุ่มเทศบาลต าบลที่มีงบประมาณจ านวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ปริมณฑล และมี
การจัดเก็บรายได้อยู่ในล าดับต้น ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเทศไทย จึงมีข้อเสนอแนะ  
๓ ประการ ดังนี้ 
 ๑) กรณีเงินสะสม มีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการปรับปรุง
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการด าเนินการ โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ก าหนดให้มีการกันเงินสะสมเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน 
และกันเงินส าหรับใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยได้ ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งระดับ
เทศบาลต าบลต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่า ๕ ล้านบาท ส่วนที่เหลือสามารถใช้จ่ายได้ทั้งหมด 
ดังนั้น หน่วยงานควรน าเงินสะสมมาใช้จ่าย หากเก็บเงินสะสมไว้แล้วขอรับงบประมาณจากส านัก
งบประมาณเพียงอย่างเดียวอาจไม่เป็นธรรมกับหน่วยงานอื่น เนื่องจากยังมีเทศบาลต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลอีกหลายพันแห่งที่มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ซึ่งแนวทางการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนของรัฐบาล จะต้องพิจารณาเงินสะสมประกอบด้วย กรณีองค์กรปกครอง  
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๑๒ 
 

ส่วนท้องถิ่นใดที่มีเงินสะสมมาก อาจต้องลดจ านวนเงินอุดหนุน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
น าเงินสะสมมาใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม มีความเข้าใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ 
อาจกันเงินสะสมไว้ใช้จ่ายในกรณีจ าเป็น หรือสะสมเงินไว้ส าหรับจัดท าโครงการขนาดใหญ่ในอนาคต  
 ๒) กรณีเกี่ยวกับการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด ๑๙ รัฐบาลได้งดเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้จัดเก็บ
ภาษีดังกล่าวได้เพียงร้อยละ ๑๐ ซึ่งปัจจุบันได้ผ่อนคลายมาตรการดังกล่าวให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างได้ ร้อยละ ๑๐๐ จึงอยากทราบว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ อย่างไร 

๓) กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งจะมีการตรวจสอบเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) โดยจะมีการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบบและเข้มงวด จึงขอให้หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างระมัดระวัง  
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและเป็นการรักษาภาพลักษณ์ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- กรณีเทศบาลต าบลบางปู และเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรปราการ ที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครนั้น ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งต้องผ่านความ
เห็นชอบของสภาเทศบาล และต้องมีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนด้วย  
 - กรณีเทศบาลต าบลบางปู  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีนโยบาย
ด าเนินการยกฐานะเป็นเทศบาลเมอืง แต่พ้ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับหนว่ยงานอื่นหลายหน่วยงาน ปัจจุบัน
มีปัญหาเรื่องแนวเขตแดนและสภาเทศบาลต าบลยังไม่ให้ความเห็นชอบ  ซึ่งก าลังรวมรวมข้อมูล 
เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 - กรณีเทศบาลต าบลบางเมือง อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการยก
ฐานะเป็นเทศบาลเมืองนั้น ยังมีปัญหาเรื่องพิพาท เนื่องจากมีเขตพ้ืนที่ติดต่อกันหลายหน่วยงาน 
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ในการด าเนินการดังกล่าว 
 - กรณีเทศบาลต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม มีโครงการก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ในหมู่ที่ ๒ ซึ่งมีประชากร ๕๐๖ คน จ านวน ๑๗๓ ครัวเรือน ประปาเดิม
ของหมู่บ้านไม่เพียงพอ ในฤดูแล้งขาดแคลนน้ า ซึ่งมีเอกชนบริจาคพ้ืนที่ส าหรับก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 
โดยการก่อสร้างแทงค์น้ าประปาขนาดความสูง ๒๐ เมตร เจาะลึก ๒๐๐ เมตร ๖ นิ้ว สามารถบรรจุน้ า
ได้ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนที่ขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง และการก่อสร้างระบบ
น้ าประปาในพ้ืนที่หมู่ที่ ๗ ซึ่งมีประชาชน ๖๕๗ คน จ านวน ๒๖๗ ครัวเรือน ได้ก่อสร้างแทงค์น้ าประปา
แบบเดียวกันกับหมู่ที่ ๒ เพ่ือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภค 
ในฤดูแล้ง 
 - กรณีการก่อสร้างระบบน้ าประปาของเทศบาลต าบลสามง่ามในพ้ืนที่หมู่บ้านต่าง ๆ ได้มีการ
ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ว่ามีพ้ืนที่ใดบ้างที่ขาดแคลนน้ าและมีความ
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จ าเป็นต้องก่อสร้างระบบน้ าประปาหมู่บ้าน โดยจะใช้งบประมาณของเทศบาลต าบล และงบประมาณ
อื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรไปใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว 
 - กรณีเทศบาลต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับการยกฐานะ 
ของเทศบาลต าบลเป็นเทศบาลนครนัน้ เนื่องจากต าบลศาลากลางมพ้ืีนที่ตดิต่อ ๓ จังหวัด ปัจจุบันมีการ 
ลงนามรับรองแนวเขตแดนทั้ง ๓ จังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยจะส่งข้อมูลไปที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งไปยัง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 - กรณีปัญหาการจราจรของถนนส าเร็จพัฒนา ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลศาลากลาง แต่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม  
ทางหลวงชนบท ซึ่งปัจจุบันมีการวางระบบท่อน้ าทิ้ง ในสัญญาการก่อสร้างจะด าเนินการระหว่างเดือน
กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๗  

- กรณีปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนส าเร็จพัฒนา ต าบลศาลากลาง อ าเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี เทศบาลต าบลศาลากลางได้ประสานทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ซึ่งปัจจุบันมีถนนพุทธมณฑลสาย ๓ และถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ที่จะตัดมายังเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบล
ศาลากลาง เพ่ือเป็นการระบายการจราจร นอกจากนี้ เทศบาลต าบลศาลากลางยังมีการส ารวจพ้ืนที่ 
เพื่อสร้างสะพานข้ามไปยังกรุงเทพมหานคร ซึ่งประสานกับส านักงานเขตธนบุรี และกรมชลประทาน 
เพื่อหาทางออกในการระบายการจราจรในพื้นที่เทศบาลต าบลศาลากลางดังกล่าว 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางปริมณฑล เนื่องจากมีเขตพ้ืนที่ติดกับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีความเป็นเมืองสูง ไม่ว่าจะเป็นด้านจ านวนประชากรและรายได้ของเทศบาลต าบล แต่ละแห่ง  
มีศักยภาพเพียงพอที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครได้ จึงอยากให้เทศบาลต าบล
ดังกล่าวยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร หากมีความพร้อมด้านรายได้ที่ เพียงพอ  
และมจี านวนประชากรตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ กรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี้ 

 ๑. ขอเอกสารเกี่ยวกับจ านวนเงินสะสมล่าสุดของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 
 ๒. ขอเอกสารข้อมูลการจัดเก็บรายได้ ย้อนหลัง ๓ ปี ของเทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลา่ง ๑  ๓,๘๖๗,๖๘๓,๒๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี   ๔๖   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี    ๓๑   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรี   ๔๔   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ๑ ในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
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๑๔ 
 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- นอกจากเทศบาลต าบลจะขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณแล้ว  

 หากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ยังสามารถขอรับงบประมาณจากงบจังหวัดได้  
- วิธีการจัดท างบประมาณ หน่วยงานควรท างานบูรณาการร่วมกับจังหวัด องค์การบริหาร  

ส่วนจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้น ขอให้ เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ 

จัดท างบประมาณโดยให้ความส าคัญกับการท่องเที่ยว เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้ที่
ได้รับในระยะเวลาอันรวดเร็ว  

- พ้ืนที่จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ เป็นพ้ืนที่ที่มี เขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ  
ซึ่งคณะกรรมการกระจายอ านาจได้มอบภารกิจในการดับไฟป่า ดังนั้น เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ควรมีการ
ตั้งงบประมาณส าหรับเครื่องมือดับไฟป่าและการเฝ้าระวังเหตุไฟป่า 

- เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ๑ ควรมีการตั้งงบประมาณส าหรับการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส าคัญและต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง. พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลมีปัญหาในการบังคับ
ใช้กฎหมายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยไม่มีการลดหย่อน ส่งผลให้รายได้จากการจัดเก็บภาษี

ของท้องถิ่นลดลงกว่าร้อยละ ๒๐  
- การตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอ านาจที่ยังไม่มีการแต่งตั้ง ท าให้ไม่มีการประชุม

คณะกรรมการเป็นระยะเวลากว่า ๕ – ๖ เดือน ขอให้มีการเร่งรัดการตั้งคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ดังกล่าว 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- พระราชบัญญัติภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้ท้องถิ่นขาดรายได้ประมาณร้อย

ละ ๒๐ จากเดิมที่สามารถจัดเก็บได้ ทั้งที่สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันมีการเติบโต รายได้ของท้องถิ่นควรจะ
เพิ่มขึ้น ดังนั้น เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าว 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนลา่ง ๒  ๑,๘๕๑,๕๙๓,๗๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ๑๔   หน่วย  
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี     ๑๓   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม      ๘   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร   ๑๑   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ๒ ในประเด็นต่าง ๆ  

ดังน้ี 
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๑๕ 
 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวและเขตชุมชนเมืองหนาแน่น 

เทศบาลต าบลควรมีการออกเทศบัญญัติเพื่อบริหารจัดการขยะ 
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลต าบลมีปัญหาในการบังคับ

ใช้กฎหมายดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- นายกเทศมนตรีต าบลท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร ชี้แจงว่าการบังคับใช้พระราชบัญญัติภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับชุมชนเขตเมืองโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ได้รับ
ผลกระทบเหมือนกรณีจังหวดัที่เป็นเมืองท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวดัที่เปน็ชุมชนเขตเมืองสามารถจัดเก็บ
ภาษีได้เพ่ิมมากขึ้น  

- จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีการประกอบอุตสาหกรรมจ านวนมาก จึงมีปัญหาผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดต้องเร่งด าเนินการแก้ไข ซึ่งเทศบาลต าบลท่าจีนมีโครงการบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยแบบครบวงจร โดยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน  

- จากสภาพปัญหามลพิษทางอากาศและปัญหาน้ าเน่าเสียในจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลต าบล
ท่าจีนมีการบริหารจัดการขยะ และการทดลองติดตั้งหอฟอกอากาศ เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชน 
ในพ้ืนที่ได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
- นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ขอให้เทศบาลต าบล 

ในพ้ืนที่ภาคกลางตอนล่าง ๒ จัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ ย้อนหลัง ๓ ปี 
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๑   ๓,๗๐๗,๑๔๓,๗๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา   ๓๓   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี    ๓๖   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดระยอง    ๒๗   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๑ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีที่รัฐบาลก าหนดให้มกีารจัดภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ ๑๐๐ ขอทราบว่าเทศบาล

ต าบลในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดชลบุรี เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัด
ระยอง มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและรายได้ของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร 

- เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรและรายได้ของเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์ มีสภาพอันสมควร
ยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ขอทราบว่าเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์มีแผนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาล
เมืองหรือไม่ และการจะยกฐานเป็นเทศบาลเมืองมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 
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๑๖ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลนครเนือ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ชี้แจงว่า เทศบาลต าบลนครเนื่องเขต

เป็นเทศบาลขนาดเล็กและเป็นชุมชนเก่าแก่ ประกอบกับพ้ืนที่ในเขตเทศบาลไม่ มีที่ดินว่างเปล่า 
จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรี ชี้แจงว่า ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับรายได้ 
จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทางเทศบาลต าบลไม่มีปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากเทศบาล
สามารถจัดเก็บได้ตามเป้าหมาย แต่จะมีปัญหาและอุปสรรคกับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้ถนน 
ข้าวหลาม ซึ่งบริเวณพ้ืนที่นั้นมีการจัดเก็บค่าภาษีที่ดินสูงขึ้นเป็นจ านวนมาก  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา จังหวัดระยอง ชี้แจงว่าการจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลต าบลไม่มีปัญหาในการจัดเก็บ เนื่องจากพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบล 
เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตอุตสาหกรรม  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์  จังหวัดชลบุรี  ชี้แจงว่า เทศบาลต าบลมีแผน 
การยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ขณะนี้อยู่ในระหว่างการด าเนินการพิจารณาเรื่องแนวเขตที่อยู่ใน 
ความรับผิดชอบของเทศบาล ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ของกองทัพเรือจึงมีการทับซ้อนของพื้นที่ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีเทศบาลต าบลบางแห่งมีแผนที่จะด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่น  

แต่มีงบลงทุนไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ส านักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละเทศบาล 
มีงบลงทุนในแต่ละปีมีจ านวน ๑๐ ล้านบาท 

- กรณีเสาโทรศัพท์มือถือ ในอดีตมีการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันท้องถิ่นไม่สามารถ
จัดเก็บได้เนื่องจากมีการตีความว่าไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลังควรพิจารณาเพ่ือหามาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหาการตั้งเสาโทรศัพท์ในพื้นที่ของท้องถิ่น 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๒   ๒,๖๓๔,๒๑๗,๗๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี    ๔๒   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดตราด    ๑๔   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก      ๕   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดปราจีนบุรี    ๑๒   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว    ๑๓   หน่วย 
ไม่มรีายการปรับลด       -  บาท 
สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๒ ในประเด็นต่าง ๆ  ดังน้ี 
ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- กรณีที่รัฐบาลก าหนดให้มกีารจัดภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ ๑๐๐ ขอทราบว่าเทศบาล

ต าบลในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดตราด  เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัด
นครนายก เทศบาลต าบลในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสระแก้ว มีผลกระทบ
ต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและรายได้ของเทศบาลหรือไม่ อย่างไร 
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๑๗ 
 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ จังหวัดจันทบุรี ชี้แจงว่า ปัญหาการจัดเก็บภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากพ้ืนที่ป่าวที่มีการซื้อเก็บไว้และไม่ได้ 
ท าการเกษตรแตม่ีการปลูกตน้ไมเ้พื่อหลีกเลี่ยงภาษี เทศบาลเห็นว่าไมเ่ป็นธรรม ส่งผลให้การจัดเก็บภาษี
ที่ดินในพ้ืนที่มีจ านวนลดน้อยลง  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลบ่อพลอย จังหวัดตราด ชี้แจงว่า ปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ของเทศบาลเป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพ้ืนที่ชุมชนภาคการเกษตร โดยพ้ืนที่ชุมชน
เมืองที่ท าการค้าทางเทศบาลไม่ได้รับผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี แต่พ้ืนที่ท้องถิ่นภาคการเกษตรที่เป็น
พ้ืนที่โฉนดจะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนพื้นที่ ส.ป.ก. สามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งหมด  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลพิกุลออก จังหวัดนครนายก ชี้แจงว่า ปัจจุบันไม่ปัญหาต่อการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเป็นพ้ืนที่ชนบทและเป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม จึงไม่ส่งผลต่อการจัดเก็บภาษี 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ชี้แจงว่า ปัจจุบันการจัดเก็บภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้างในพ้ืนที่ของเทศบาลมีผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีพ้ืนที่บางส่วนน าพ้ืนที่ว่างเปล่า
ไปปลูกพืชไร่เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลศาลาล าดวน จังหวัดสระแก้ว ชี้แจงว่า หลักการตามกฎหมาย
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นหลักการที่ดี แต่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
จากการบังคับกฎหมายของเทศบาลคือจัดเก็บภาษีได้น้อยลง เนื่องจากบางพ้ืนที่เป็นเกษตรกรรม 
อย่างแท้จริงและมีบางพื้นที่เป็นเกษตรจ าแลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีเทศบาลต าบลบางแห่งมีแผนที่จะด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่น  

แต่มีงบลงทุนไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ส านักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละเทศบาล 
มีงบลงทุนในแต่ละปีมีจ านวน ๑๐ ล้านบาท 

- กรณีเสาโทรศัพท์มือถือในอดีตมีการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันท้องถิ่นไม่สามารถ
จัดเก็บได้เนื่องจากมีการตีความว่าไม่ใช่สิ่งปลูกสร้าง กระทรวงการคลังควรพิจารณาเพ่ือหามาตรการ 
ในการแก้ไขปัญหาการตั้งเสาโทรศัพท์ในพื้นที่ของท้องถิ่น 

 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  ๒,๗๓๔,๘๑๙,๕๐๐ บาท 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดกระบ่ี    ๑๔   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดตรัง    ๒๒   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดพังงา    ๑๓   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต      ๙   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดระนอง     ๑๐   หน่วย 
เทศบาลต าบลในพ้ืนที่จังหวัดสตูล      ๖   หน่วย 
ไม่มีรายการปรับลด        -  บาท 
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๑๘ 
 

สรุปประเด็นการพิจารณาของเทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันในประเด็นต่าง ๆ  
ดังน้ี 

ข้อสอบถามและความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ  
- เมื่อพิจารณาจ านวนประชากรและรายได้ของเทศบาลต าบลรัษฎาและเทศบาลต าบลวิชิต 

ค่อนข้างสูง และมีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ขอทราบว่าทั้งสอง
เทศบาลต าบลมีแผนที่จะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลนครหรือไม่ และการยกฐานะเป็น
เทศบาลเมืองและเทศบาลนครมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

- กรณีที่รัฐบาลก าหนดให้มกีารจัดภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ ๑๐๐ ขอทราบว่าเทศบาล
ต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งหมด มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและรายได้ของเทศบาล
หรือไม่ อย่างไร  

- กรณี เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งหมดที่มีการขอรับเงินอุดหนุนจาก 
ส านักงบประมาณโดยตรง ท าให้ท้องถิ่นสามารถเข้าไปขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารโดยตรงที่เรียกว่า งบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO ขอทราบ
ว่าท้องถิ่นมีการเตรียมความพร้อมของโครงการเพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณ CEO หรือไม่ อย่างไร 

- กรณีที่เทศบาลต าบลในพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันสามารถจัดท าค าของบประมาณในปี ๒๕๖๘ 
ได้โดยตรงต่อส านักงบประมาณ ขอทราบว่าการจัดท าค าของบประมาณของแต่ละเทศบาลต าบล  
มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร 

หน่วยงานตอบข้อซักถาม 
- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต ชี้แจงว่า จ านวนประชากรของเทศบาล 

มีจ านวน ๕๐,๐๐๐ คน ท าให้สามารถยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลนครได้ แต่รายได้ของ 
เทศบาลมีจ านวน ๓๐๐ ล้านบาทต่อปี เมื่อเทียบกับรายได้ของเทศบาลนครบางเทศบาลมีรายได้ 
ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ท าให้การยกฐานะจะส่งผลต่อรายจ่ายของเทศบาลที่จะเพ่ิมขึ้น จึงอาจ 
ยังไม่สอดคล้องกับรายได้ของเทศบาลที่มีในปัจจุบัน ดังนั้น ในอนาคตหากเทศบาลมีรายได้ต่อปีเพ่ิมมาก
ขึ้นทางเทศบาลอาจพิจารณายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองและเทศบาลนครต่อไป 

- ประเด็นการบังคับกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปัจจุบัน ผู้แทนจากเทศบาลต าบลรัษฎา 
จังหวัดภูเก็ต ชี้แจงว่า เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีโรงเรือนที่มีอยู่เดิม ทางเทศบาลเห็นว่าควรมี
กฎหมายภาษีโรงเรือนคงไว้ตามเดิม โดยให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีได้ทั้งสองระบบ คือ ภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีโรงเรือน เหมือนดังเชน่การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนั้น ใคร
ที่อยู่ในระบบที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนที่มีอยู่แต่เดิมก็ต้องจัดเก็บ และใครที่อยู่นอกระบบภาษีโรงเรือนต้อง
มาจัดเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง การจัดเก็บทั้งสองระบบจะท าให้ท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น  

อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ท าให้ผู้ที่ไม่เคยเสียภาษีต้องเสียภาษี
เพ่ิมขึ้นไม่ส่งผลแต่อย่างไร แต่คนที่ ได้ประโยชน์จากการเสียภาษีที่ลดลงไม่ถูกต้อง ซึ่งแต่เดิม  
การจัดเก็บภาษีจัดเก็บจากรายได้ที่เกิดขึ้นที่กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บภาษีจากมูลค่า 
ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยไม่ค านึงถึงรายได้ที่ได้รับจึงไม่เป็นธรรม  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต ชี้แจงว่า การขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรง
จากส านักงบประมาณ การรับงบประมาณโดยตรงดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกิจกรรมการบ ริการ
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สาธารณสุขด้านการบริหารจัดการ ที่ เป็นเงินอุดหนุนตามอ านาจหน้าที่ตามภารกิจถ่ายโอน  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับประมาณ ๒๓ ล้านบาท ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับประมาณ ๒๕ ล้านบาท  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้รับประมาณ ๑๔ ล้านบาท โดยไม่ทราบสาเหตขุองการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
เงินอุดหนุนในส่วนนี้ 

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอชี้แจงว่า การที่เทศบาลมีสภาพอันสมควรยก
ฐานะเป็นเทศบาลเมือง เมื่อพิจารณารายได้ของเทศบาลในแต่ละปียังต้องน ารายได้ที่มีมาเตรียมความ
พร้อมในหลาย ๆ ด้าน เพ่ือยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองและการยกฐานะเป็นเทศบาลเมือง ต้องมีภาระ
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
ดังเช่นที่เทศบาลต าบลรัษฎาชี้แจง และการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด ที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารโดยตรงที่เรียกว่า งบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO งบประมาณ 
ในส่วนนี้ของจังหวัดภูเก็ตที่ขอรับจัดสรรไปไม่ได้ตามที่ขอรับ ท าให้ผู้ว่าราชการมีงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการบริหารจัดการในแต่ละท้องถิ่น  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ชี้แจงว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้างของเทศบาลในปัจจุบันจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าเดิม เนื่องจาก พ้ืนที่ในเทศบาลต าบล 
ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภาคการเกษตร และประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่รู้ช่องทางการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี 
ประกอบการการจัดเก็บภาษีดังกล่าวพิจารณาจัดเก็บตามราคาประเมินจึงไม่เกิดความเป็นธรรม  
เช่น ภัตตาคารต้องจ่ายค่าภาษีเท่ากับร้านของช า ส่วนการขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรงจาก 
ส านักงบประมาณไม่มีข้อยุ่งยากเหมือนกับการขอรับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น และการจัดสรรงบประมาณโดยตรงจะเกิดความเป็นธรรมกับท้องถิ่นและตอบสนองต่อ 
การแก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลนาตาล่วง จังหวัดตรัง ชี้แจงว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ของเทศบาลในปัจจุบันจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น ส่วนการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด งบ CEO งบประมาณในส่วนนี้ของจังหวัดตรังที่ขอรับจัดสรรไปไม่ได้ตามที่ขอรับ  
ท าให้ผู้ว่าราชการมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนของเทศบาลต าบล  
แต่งบ CEO เทศบาลเมืองและเทศบาลนครจะได้รับงบประมาณในส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ทางเทศบาล
อยากให้ส่วนกลางเห็นถึงความส าคัญในเรื่องของจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปญัหาน้ าท่วมน้ าแลง้  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลบางนายสี จังหวัดพังงา ชี้แจงว่า การขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด งบ CEO งบประมาณในส่วนนี้ของจังหวัดพังงาที่ขอรับจัดสรรไป
ไม่ได้ตามที่ขอรับ ท าให้ผู้ว่าราชการมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการงบประมาณ 
ในส่วนของเทศบาลต าบล แต่งบ CEO เทศบาลเมืองและเทศบาลนครจะได้รับงบประมาณในส่วนนี้ 
ส่วนการจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ ท าให้พ้ืนที่รกร้างว่างเปล่ามีการท าประโยชน์มากขึ้น ส่วนใหญ่ 
มีรายได้จากการจัดเก็บเพ่ิมมากขึ้น แต่จากการเรียนรู้ของผู้ เสียภาษีท าให้เห็นช่องว่าของกฎหมาย  
หากไม่มีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการรายใหญ่จะเป็นภาระกับผู้ประกอบการรายย่อย  

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลบางนายสี จังหวัดพังงา ชี้แจงว่า การขอรับจัดสรรงบประมาณ
โดยตรงจากส านักงบประมาณ ท าให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ได้อย่าง
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลก าพวน จังหวัดระนอง ชี้แจงว่า การจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ 
ในเขตเทศบาลต าบลไมม่ีปัญหาแตอ่ย่างไร เนื่องจาก พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ส่วนการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (งบ CEO) เห็นว่า จังหวัด
ระนองยังขาดการประชาสัมพันธ์ในแต่ละท้องถิ่นรับทราบเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
ในส่วนนี้ นอกจากนี้ การขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณของเทศบาล โดยใน
ภาพรวมทางเทศบาลได้มุ่งเน้นที่จะพัฒนาพ้ืนที่ในเรื่องการจัดการทางด้านขยะในพ้ืนที่ การที่ขอรับ
จัดสรรงบประมาณโดยท าให้เทศบาลไม่ทราบว่างบประมาณที่ขอรับการจัดสรรจะได้รับการพิจารณา
หรือไม่   

- ผู้แทนจากเทศบาลต าบลก าแพง จังหวัดสตูล ชี้แจงว่า การจัดเก็บภาษีในรูปแบบใหม่ในเขต
เทศบาลต าบลไม่มีปัญหาแต่อย่างไร ส่วนการขอรับจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากส านักงบประมาณ 
โครงการที่เทศบาลท าค าขอไปนั้นเป็นโครงการที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาพื้นที่ แต่ส านักงบประมาณ
ได้มีการพิจารณาตัดโครงการจึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดและการพัฒนาพ้ืนที่ แต่ในบางท้องถิ่น  
ที่มี การจัดท าโครงการซ้ าซ้อนซึ่ งไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดกับได้รับการพิจารณา  
ดังนั้น การขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงของเทศบาลต าบล ส านักงบประมาณควรให้เทศบาล
ต าบลทุกเทศบาลเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณและหลักเกณฑ์การพิจารณา
ค าขอของส านักงบประมาณ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีเทศบาลต าบลบางแห่งมีแผนที่จะด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของท้องถิ่น  

แต่มีงบลงทุนไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ส านักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละเทศบาล 
มีงบลงทุนในแต่ละปีมีจ านวน ๑๐ ล้านบาท 
- กรณีเสาโทรศัพท์มือถือในอดีตมีการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บได้
เนื่องจากมีการตีความว่าไม่ ใช่สิ่ งปลูกสร้าง กระทรวงการคลังควรพิจารณาเพ่ือหามาตรการ  
ในการแก้ไขปัญหาการตั้งเสาโทรศัพท์ในพื้นที่ของท้องถิ่น 
 
 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๑๐ นาฬิกา 
 

กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวสิามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี
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